



# hiệp thông

BẢN TIN HÀNG TUẦN CỦA CỘNG ĐOÀN CÔNG GIÁO VIỆT NAM GIÁO XỨ THÁNH ANTÔN

## Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi • Năm Phụng Vụ A Ngày 11 Tháng 6 Năm 2017

### TÔI TIN THIÊN CHÚA BA NGÔI

**Suy niệm:** Khi tạo dựng loài người, Thiên Chúa đã phú ban cho con người một khả năng để hướng về Thiên Chúa và nhận biết Ngài. Hơn nữa, qua tiến trình mặc khải, Thiên Chúa cho con người nhận biết được các phẩm tính của Thiên Chúa cũng như chương trình và ý định của Ngài; mà đỉnh cao của công trình mặc khải là chính Đức Giê-su Ki-tô, Con Một Thiên Chúa. Ngài đã

đến để mặc khải cho chúng ta biết được trọn vẹn về Ngài: Chúa là Thiên Chúa duy nhất và Ngài có Ba Ngôi, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Chúng ta tin nhận và tôn thờ một Thiên Chúa duy nhất là do bởi Chúa Giê-su mặc khải cho chúng ta: Ngài là Cha yêu thương và hằng muốn cứu vớt tất cả mọi người. Xác tín được điều này, chúng ta an tâm vững bước trên hành trình đức tin với lòng thờ phượng tôn kính và quyết tâm sống cho phải đạo làm con với Thiên Chúa là cha của mình.

**Mời Bạn:** Người con thảo hiếu, ngoan hiền là người con biết vâng nghe và thực hiện lời răn dạy của cha mẹ. Nhờ bí tích Thánh

Tẩy, chúng ta được nhận là con cái của Thiên Chúa, chúng ta sống tốt bốn phận thảo hiếu đối với Ngài: tin kính, mến yêu, thờ phượng, vâng nghe và thực hành Lời Chúa.

**Chia sẻ:** Bạn có cảm thấy an tâm vững dạ vì mình được gọi là Con của Thiên Chúa không? Bạn đã làm gì để sống là người con thảo với Chúa?

**Sống Lời Chúa:** Muốn biết ý muốn của Chúa để thi hành, bạn dành ít phút mỗi ngày để đọc và suy niệm Lời Chúa.

**Cầu nguyện:** Làm dấu thánh giá và đọc kinh Lạy Cha.

#### BAN MỤC VỤ CỘNG ĐOÀN

Linh Mục Chánh xứ:	Cha John Henderson
Linh Mục Quản Nhiệm:	Cha Giuse Đặng Hoàng Nhật
Linh Mục Hưu Dưỡng:	Cha Giuse Nguyễn Đức Hậu
Chủ Tịch Cộng Đoàn:	Anh Bùi Lợi
Phó Chủ Tịch Nội Vụ:	Anh Phạm Đình Hiếu
Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ:	Anh Nguyễn Tấn Trực
Thủ Quỹ & Tài Chánh:	Anh Nguyễn Văn Bình
Đại Diện Cộng Đoàn VN với GX Mỹ	Anh Phạm Tuấn
Thư Ký:	Chị Lê Thị Tuyết Dung
Hội Các Bà Mẹ Công Giáo:	Chị Nguyễn Anna Dung
Ca Đoàn Hương Chiểu	Anh Lương Thế Phiệt
Thiếu Nhi Thánh Thể & Giới Trẻ:	HT Kha Trần
Thừa Tác Viên Lời Chúa :	Chị Lê Thị Tuyết Dung
Thừa Tác Viên Thánh Thể/ Lễ Sinh:	Anh Nguyễn Tín
Trưởng Giáo Lý & Việt Ngữ:	Thầy Phạm Tuấn

#### LIÊN LẠC

Linh Mục Quản Nhiệm:	503-548-8989 hoangnhat66@yahoo.com
Ban Mục Vụ:	503-730-7254 cdvn_mucvu@glvnanton.org
Phụng Vụ:	503-770-0811

#### MỤC VỤ & SINH HOẠT

- Thánh lễ:** Chúa Nhật: 1:30 chiều • Thứ Năm: 6:30 chiều  
**Giải tội:** 1 tới 1:20 trước Thánh lễ Chúa Nhật và chiều Thứ Năm, hoặc xin hẹn với quý Cha.  
**Rửa tội:** Xin liên lạc trực tiếp với văn phòng Giáo Xứ Mỹ  
**Hôn phối & Xin lễ:** Xin liên lạc trực tiếp với Cha Quản Nhiệm  
**Trường Việt Ngữ và Giáo lý - TNTT**  
• Việt ngữ: từ 11:15 đến 12:15 & Giáo lý: từ 12:30 đến 1:15 chiều CN  
• TNTT sinh hoạt từ 12 đến 4 giờ chiều Thứ Bảy tuần 1 & 3 trong tháng

## Ý CẦU NGUYỆN TRONG THÁNG

### Ý CHỈ CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA - THÁNG 6/2017

#### Xin Ôn cho các Vị Lãnh Đạo Quốc Gia

Để các vị lãnh đạo quốc gia biết mạnh mẽ dẫn thân mình trong việc chấm dứt nạn buôn bán vũ khí là những gì biến rất nhiều người vô tội trở thành nạn nhân của nó.

## LỊCH CÔNG GIÁO TRONG TUẦN

**11/6:** CN Lễ Chúa Ba Ngôi

**12/6:** Thứ Hai trong Tuần 10 Thường Niên

**13/6:** Thứ Ba trong Tuần 10 Thường Niên

**14/6:** Thứ Tư trong Tuần 10 Thường Niên

**15/6:** Thứ Năm trong Tuần 10 Thường Niên

**16/6:** Thứ Sáu trong Tuần 10 Thường Niên

**17/6:** Thứ Bảy trong Tuần 10 Thường Niên

**18/6:** CN Lễ Minh Máu Thánh Chúa

## THÔNG BÁO

### • Rước kiệu kính Minh Máu Thánh Chúa vào Chúa nhật 18/6/2017, sau thánh lễ

**11 giờ trưa:** Cha xứ John mong muốn cộng đoàn sẽ cùng tham gia buổi rước kiệu ngay sau thánh lễ lúc 11 giờ (khoảng 12 giờ). Sẽ có 2 bàn thờ dọc theo lộ trình, các cộng đoàn sẽ dừng, hát và cầu nguyện. Đoàn rước sẽ kết thúc bằng giờ cầu trước thánh lễ của Việt Nam. Chi tiết sẽ được thông báo cụ thể trong các tuần tới. Xin cộng đoàn sắp xếp thời gian tham dự cùng giáo xứ.

### • Buổi họp cộng đồng về đường xe điện MAX từ Portland tới Tigard vào Chúa nhật 11/6/2017, từ 1 giờ tới 4 giờ chiều tại hội trường giáo xứ:

Cha xứ John khuyến khích mọi người tới tham dự buổi họp này để chúng ta có thể đóng góp ý kiến cho TriMet xây dựng lộ trình xe MAX mới này. Công trình này sẽ dùng kinh phí của chính phủ liên bang và địa phương. Để có được ngân quỹ từ chính phủ liên bang, công trình phải đạt được một số tiêu chí về an toàn môi trường và sinh thái của các địa phương nơi xe MAX chạy qua. Các thành phần chính phủ địa phương như Metro và TriMet sẽ làm việc với thành phố Tigard để xúc tiến công trình này. Xin quý vị thu xếp tham dự.

## Lời Chúa qua các bài đọc Lễ Chúa Nhật

### 1. Bài đọc 1 : Xh 34, 4-6.8-9.

Qua đoạn sách Xuất hành hôm nay, chúng ta biết, Thiên Chúa là Đấng giấu lòng thương xót, chậm bất bình và hết sức khoan dung. Chính Thiên Chúa đã giải thoát Israel khỏi ách nô lệ Ai cập, nhưng dân Chúa lại phản bội Ngài, đi thờ con bò vàng thay Chúa. Tuy thế, qua lời cầu xin của ông Maisen, Thiên Chúa đã tha thứ cho họ và vẫn trung thành thi hành giao ước đối với họ.

### 2. Bài đọc 2 : 2Cr 13,11-13.

Thánh Phaolô, dựa vào niềm tin : Thiên Chúa là nguồn tình yêu và bình an, đã mời gọi các tín hữu Côrintô hãy vui lên vì mọi người đã được cứu chuộc và được làm con Chúa để mọi người không còn sợ sệt mà dám gọi Thiên Chúa là Cha : "Cha ơi".

## Bài học về hiệp nhất

Theo Tân ước, chúng ta thấy có một trường hợp hy hữu mà Ba Ngôi Thiên Chúa cùng hiện diện và cùng hoạt động. Đó là khi Chúa Giêsu xin ông Gioan làm phép rửa cho mình : lúc Ngài ở dưới sông lên thì trời tự nhiên mở ra, và từ trên không trung có tiếng phán ra rằng : "Đây là Con Ta yêu dấu". Cùng một trật đó, thấy hiện đến và đỗ trên đầu Chúa Con một chim bồ câu. Đó là lần thứ nhất từ khi có lịch sử loài người, Ba Ngôi hiện diện và hành động trong một lúc : Trước hết là Ngôi Con chịu phép rửa, rồi Ngôi Cha từ trời phán ra, và sau hết Ngôi Thánh Thần dưới hình chim bồ câu hiện đến.

Trong các câu mở đầu của kinh cầu, Hội thánh luôn xưng hô và ca tụng Ba Ngôi Thiên Chúa mà trong kinh cầu chữ (bằng chữ Hán của ông Cử Thiện ở Bùi chu) được giáo dân đọc trong các ngày giỗ, được dịch là : "Tam vị nhất thể Thiên Chúa giả" : Ba Ngôi cũng là một Đức Chúa Trời, thương xót chúng con. Câu dịch rất văn gọn và đúng ý nghĩa : Ba Ngôi vị chỉ có một bản tính Thiên Chúa và là Thiên Chúa thật..

Vào mùa thu, khi bạn thấy bầy ngỗng bay về phương Nam để tránh đông theo hình chữ V. Bằng cách bay theo hình chữ V, đàn ngỗng tiết kiệm được 71% sức lực so với khi chúng bay từng con một .

Mỗi khi một con ngỗng bay lạc khỏi hình chữ V của đàn, nó nhanh chóng cảm thấy

Vi trong cộng đoàn Côrintô có sự lộn xộn bất hoà với nhau, nên thánh Phaolô đã viết thư cảnh cáo và khuyên bảo họ hãy sống đoàn kết thương yêu nhau ; đồng thời cũng cầu chúc họ được tràn đầy ân sủng của Chúa Ba Ngôi.

### 3. Bài Tin mừng : Ga 3,16-18.

Bài Tin mừng hôm nay nhắc lại tư tưởng đã được đề cập trong bài Cựu ước ở trên : Thiên Chúa là tình yêu, là Đấng giấu lòng thương xót. Tình yêu Thiên Chúa được diễn tả cách cụ thể trong Tân ước : Thiên Chúa tỏ ra là Thiên Chúa yêu thương đã ban Người Con duy nhất cho trần gian, để ai tin vào Con của Ngài thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Điều đó buộc mọi người phải tin vào Con Thiên Chúa, ai không tin thì sẽ bị lên án.

sức trì kéo và những khó khăn của việc bay một mình. Nó sẽ nhanh chóng trở lại đàn để bay theo hình chữ V như cũ. Khi con ngỗng đầu đàn mệt, nó sẽ chuyển sang vị trí bên cạnh và một con ngỗng khác sẽ dẫn đầu.

Tiếng kêu của bầy ngỗng từ đàn sau sẽ động viên những con đi đầu giữ được tốc độ của chúng.

Cuối cùng, khi một con ngỗng bị bệnh hay bị thương và rơi xuống, hai con ngỗng khác sẽ rời khỏi bầy để cùng xuống với con ngỗng bị thương và bảo vệ nó. Chúng sẽ ở lại cho đến chừng nào con bị thương lại có thể bay hoặc là chết, và khi đó chúng sẽ nhập vào một đàn khác để tiếp tục bay về phương nam

### • Một vài thực hành.

\* Kinh Sáng danh : Khi đọc kinh Nhật tụng, mỗi khi đọc kinh Sáng Danh , ta hãy tỏ lòng cung kính, cúi đầu, để ca tụng và tôn vinh Chúa Ba Ngôi trong đời sống ta.

\* Dấu Thánh giá : một trong những kinh nguyện mà người công giáo chúng ta học, là dấu Thánh giá, thật đơn sơ và tốt đẹp. Chúng ta đưa bàn tay phải lên trán, lên ngực, vai trái và vai phải khi chúng ta cầu nguyện : "Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần". Hành động thánh đó nhắc nhở chúng ta rằng : có Chúa Ba Ngôi trong một Thiên Chúa, và Ngôi Hai đã chết trên thập giá vì tất cả chúng ta.